

Tóm Lược về Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính

Ascension Saint Agnes có một sự cam kết và tôn trọng đối với phẩm giá của mỗi người với sự quan tâm đặc biệt đến những người hiện đang phải vất vả vượt qua các hàng rào cản để được tiếp tục các dịch vụ y tế. Ascension Saint Agnes cam kết quản lý bình đẳng các nguồn tài nguyên y tế của mình như một dịch vụ dành cho toàn thể cộng đồng. Để thực hiện những nguyên tắc này, Ascension Saint Agnes cung cấp hỗ trợ tài chính cho các cá nhân nhất định nhận sự chăm sóc khẩn cấp hoặc chăm sóc cần thiết về mặt y tế khác từ Saint Agnes. Bản tóm lược này cung cấp tổng quan khái quát về Chính sách Hỗ Trợ Tài Chính của Ascension Saint Agnes.

Ai Hội Đủ Điều Kiện?

Quý vị có thể có được hỗ trợ tài chính. Hỗ trợ tài chính thường được quyết định dựa trên tổng thu nhập của hộ gia đình quý vị so với Mức Chuẩn Nghèo Liên Bang. Nếu thu nhập của quý vị dưới hoặc bằng 250% Mức Chuẩn Nghèo Liên Bang, quý vị sẽ được chăm sóc từ thiện 100% xóa hết các khoản phí tổn mà quý vị phải chịu trách nhiệm. Nếu thu nhập của quý vị trên 250% Mức Chuẩn Nghèo Liên Bang, nhưng không quá 500% Mức Chuẩn Nghèo Liên Bang, quý vị có thể được hưởng mức giá giảm dựa theo thang đối chiếu. Những Bệnh Nhân hội đủ điều kiện để được hỗ trợ tài chính sẽ không bị tính phí cho dịch vụ chăm sóc hội đủ điều kiện nhiều hơn số tiền thường tính trên hoá đơn cho các bệnh nhân được bảo hiểm đài thọ. Vui lòng gọi 844-994-0412 để biết thêm thông tin hoặc truy cập trang web của chúng tôi tại <https://healthcare.ascension.org/financial-assistance/maryland>

Các Dịch Vụ Nào Được Chi Trả?

Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính áp dụng cho dịch vụ chăm sóc cấp cứu và cần thiết về mặt y tế khác. Các thuật ngữ này đã được định nghĩa trong Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính. Các dịch vụ tự chọn không được chi trả theo Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính.

Tôi Có Thể Đăng Ký Như Thế Nào?

Để đăng ký nhận hỗ trợ tài chính, quý vị thường phải điền vào một mẫu đơn đăng ký và cung cấp các tài liệu hỗ trợ, như được nêu trong Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính và đơn đăng ký theo Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính.

Nhận Hỗ Trợ Làm Đơn Đăng Ký Như Thế Nào?

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi theo số 844-994-0412.

Tìm Hiểu Thêm Thông Tin Như Thế Nào?

Bản sao của Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính và mẫu đơn đăng ký Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính có sẵn tại <https://healthcare.ascension.org/financial-assistance/maryland> và tại Ban Dịch vụ Tài chính Bệnh nhân. Quý vị cũng có thể nhận bản sao miễn phí của Chính sách Hỗ trợ Tài chính và Đơn đăng ký Hỗ trợ Tài chính qua đường bưu điện bằng cách gọi tới số 844-994-0412 hoặc gửi thư cho chúng tôi yêu cầu đơn đăng ký qua đường bưu điện tại PO Box 80278, Indianapolis, IN 46240 hoặc gửi fax đến số fax bảo mật 317-981-6312 để xử lý.

Nếu Tôi Không Hội Đủ Điều Kiện Thì Sao?

Nếu quý vị không hội đủ điều kiện để được hỗ trợ tài chính theo Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính, quý vị có thể đủ tiêu chuẩn cho các loại hỗ trợ khác. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách hàng của chúng tôi theo số 844-994-0412

Bản dịch của chính sách hỗ trợ tài chính, đơn xin hỗ trợ tài chính và bản tóm tắt bằng ngôn ngữ dễ hiểu này được cung cấp theo yêu cầu.